



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๓๓๑๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง
๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีแนวโน้มของสถานการณ์ดีขึ้น โดยมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ปรับสถานการณ์พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ๒๔ จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ๑๒ จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กอปรกับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา "ข้อ (๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID" สำหรับสถานศึกษาในสังกัดทั้งประเภทพักนอนและประเภทไป-กลับ ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ On site จำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ในระบบ MOECOVID

๒. เร่งรัด กำกับ ติดตามสถานศึกษาในสังกัดกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.covid.moe.go.th รวมทั้งแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รายงานผลการประเมินแล้ว สามารถพิมพ์เอกสารรับรองรายงานผล
การประเมินจากระบบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามหลักเกณฑ์การเปิดเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ ก้อนเวหา)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

เอกสารประกอบ

การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC +
ตามข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา และการกำกับ ติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



shorturl.at/iFGIV

๒. QR code แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน Thai Stop COVID Plus
(TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้ม

- เข้าสู่ระบบ MOECOVID ผ่านช่องทาง <http://www.covid.moe.go.th> หรือ สแกน QR Code
- ให้เข้าไปที่หัวข้อ “แบบรายงานผล TSC+”



<https://bit.ly/3oNecyv>

แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน TSC+
ในระบบ MOECOVID

๓. QR Code แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕)



<http://covid.moe.go.th/survey/1/> (<https://me-qr.com/47eQ4H>)